



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
เรื่อง ตราสัญลักษณ์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ตามคำสั่งที่ ๒๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และได้จัดทำตราสัญลักษณ์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากขึ้นใหม่ ที่สื่อความหมายตรงตาม บทบาทหน้าที่ บริบท และอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากในปัจจุบัน

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก กำหนดใช้ตราสัญลักษณ์ดังในประกาศฉบับนี้



ตราสัญลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประกอบด้วย

๑. ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. รูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะทรงม้าศึก พระหัตถ์ขวาทรงถือพระแสงดาบยกชู หมายถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว เป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรและมหาราชที่ทรงไว้ซึ่งความสุขุม เฉลียวฉลาด เปี่ยมไปด้วยความรู้และสติปัญญา เป็นผู้ทรงคุณธรรม มีความมุ่งมั่นในการที่จะกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทย สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับบ้านเมือง และนำความสงบสุขกลับคืนสู่อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ เป็นแบบอย่างให้อุชนคนรุ่นหลัง โดยส่วนหัวของม้าศึก เปรียบเสมือนเป็นทิศทางการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม รักชาติ ศาสน์กษัตริย์

๓. ตัวอักษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยตัวอักษรสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดตาก โดยช่วงลำตัวม้าศึก เปรียบเสมือนความสามัคคีของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นกำลังสำคัญขององค์กรซึ่งต้องร่วมมือกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในจังหวัดตาก

๔. ลายธงชาติไทยต่อเป็นหางม้า หมายถึง ความเป็นชาติไทย ที่คนในชาติพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา ให้ก้าวหน้าพัฒนา รุดหน้าในฐานะผู้นำนักรบทางการศึกษา พร้อมทั้งต่อสู้กับความไม่รู้ของผู้เรียน

๕. ลายธงไตรรงค์ ซึ่ง สีแดง หมายถึงชาติ และ ความสามัคคี ของคนในชาติ สีขาว หมายถึงศาสนา อบรมสั่งสอนจิตใจให้บริสุทธิ์ สีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ

บทสรุปตราสัญลักษณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นนักรบทางการศึกษา ที่พร้อมต่อสู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม บุคลากรในสังกัดมีความสามัคคี ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญอย่างยั่งยืน

"ฉลาดรู้ คู่คุณธรรม ล้ำวิชา พัฒนาชาติไทย"

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ส.ต.ต.

(นปดล นพเคราะห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก